

Số: 731 /UBND-TH

Kbang, ngày 15 tháng 7 năm 2020

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước kỳ họp thứ Mười một - HĐND
huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kính gửi:

- Thường trực HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện (khóa VII).

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười một - HĐND huyện (khóa VII):

I. Lĩnh vực kinh tế.

1. Nhóm ý kiến về nông, lâm nghiệp, thủy lợi, nước sinh hoạt nông thôn:

1.1. Cử tri xã Krong đề nghị sớm hỗ trợ tiền mua bò đực giống theo chương trình Hỗ trợ chăn nuôi nông hộ năm 2019 với số tiền 14.000.000 đồng cho 01 hộ dân tại làng Đất Đỏ.

Thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2019 huyện Kbang đăng ký, thực hiện và đã được Tỉnh phê duyệt hỗ trợ 08 con bò đực giống cho 08 hộ (trong đó, xã Krong hỗ trợ 02 con bò đực giống cho 02 hộ dân làng Đất Đỏ và làng Sing); hỗ trợ 14 công trình Biogas cho 14 hộ và hỗ trợ 01 bình nitơ. Tổng kinh phí phê duyệt hỗ trợ thực hiện Chương trình là 184,1 triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh hỗ trợ 147,28 triệu đồng; ngân sách huyện đối ứng 36,82 triệu đồng).

Đến nay, UBND tỉnh phân bổ 120 triệu đồng (còn thiếu 27,28 triệu đồng) và ngân sách huyện đã đối ứng 36,82 triệu đồng. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đang lập thủ tục rút tiền, thực hiện cấp phát hỗ trợ cho các hộ (đợt 1), hoàn thành trong tháng 7/2020. Phần kinh phí còn lại sẽ tiếp tục cấp hỗ trợ (đợt 2) khi UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí.

1.2. Cử tri xã Kông Bờ La đề nghị UBND huyện làm việc với nhà máy đường An Khê về việc máy đo diện tích đất của đội máy cày nhà máy chênh lệch rất nhiều so với diện tích của hộ gia đình, mỗi lần đo số liệu khác nhau; về giá phân bón nhà máy cung cấp cao hơn giá thị trường.

- Về nội dung, máy đo diện tích đất của Đội máy cày của Nhà máy đường An Khê chênh lệch rất nhiều so với diện tích của hộ gia đình, mỗi lần đo số liệu khác nhau:

Qua làm việc với đại diện Nhà máy đường An Khê, đội máy cày của Nhà máy đo, xác định tọa độ, diện tích sản xuất mía nguyên liệu bằng máy cầm tay GPS, đảm bảo nhanh, độ chính xác tương đối cao (sai số khoảng 5%) và được thực hiện trên toàn bộ vùng mía nguyên liệu của Nhà máy tại 04 huyện phía Đông tỉnh Gia Lai.

Về phản ánh của cử tri tại xã Kông Bờ La: có sự chênh lệch giữa kết quả đo của Đội máy cày và diện tích của hộ dân, có thể do các nguyên nhân như: diện tích đất thực tế canh tác của hộ dân chênh lệch với diện tích thể hiện trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, qua nhiều năm canh tác bờ lô có thể thu hẹp, mở rộng. Việc mỗi lần đo có số liệu khác nhau là do sai số về kỹ thuật giữa các lần đo (trong giới hạn cho phép). Trường hợp diện tích đo có sự chênh lệch lớn thì hộ gia đình trực tiếp phối hợp để đo lại hoặc liên hệ Công chức địa chính nông nghiệp xã giúp đo lại để đối chiếu cụ thể.

- Về nội dung phản ánh, giá phân bón Nhà máy đường An Khê cung cấp cao hơn giá trên thị trường: Qua làm việc, Nhà máy đường An Khê thông tin: Hàng năm, Công ty phân bón Việt Nhật tổ chức lấy mẫu đất, phân tích, nghiên cứu, đưa ra công thức phân bón riêng cho cây mía tại vùng nguyên liệu mía 4 huyện phía Đông tỉnh Gia Lai. Gồm 02 dòng phân bón: NPK 15-15-15+TE (bón lót) và NPT 17-6-17+TE (bón thúc), được độc quyền cung cấp cho Nhà máy đường An Khê để đầu tư cho hộ dân nhận liên kết sản xuất mía với Nhà máy. Công ty phân bón Việt Nhật không bán dòng sản phẩm này trên thị trường tự do.

Tuy nhiên, theo nhận định có thể có hộ dân nhận phân bón đầu tư của Nhà máy nhưng không sử dụng mà bán cho các đại lý với giá thấp hơn để lấy tiền trang trải việc khác, dẫn đến có phân bón cùng chủng loại tại đại lý thấp hơn giá phân bón do Nhà máy đầu tư. Nhà máy đường An Khê ghi nhận và sẽ kiểm tra, rà soát và điều chỉnh.

3. Cử tri xã Kông Long Khong đề nghị UBND huyện hỗ trợ đào giếng nước tập thể cho nhân dân các làng Mơ Tôn, làng Dờng, làng Pờ Ngãl, làng Bờ - Chư Pâu, làng Mơ Hra - Đáp; hiện nay, thời tiết nắng hạn kéo dài làm cho nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Trên địa bàn xã Kông Long Khong đã được nhà nước hỗ trợ đào giếng, khoan giếng phục vụ sinh hoạt bằng nhiều nguồn vốn từ các chương trình 132, 134, UNICEF, ... Năm 2016, Ban cứu trợ của UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ khoan giếng tại làng Kgiang, làng Mơ Hven và hỗ trợ 11 bồn inox chứa nước loại 3.000 lít tại các làng Bờ - Chư Pâu, Pờ Ngãl, Mơ Hra....; ngân sách huyện hỗ trợ đào giếng cấp nước sinh hoạt cho các làng Bờ Ngãl, Chư Pâu, Bờ... Năm 2020, doanh nghiệp hỗ trợ đào 01 giếng tập thể cho làng Mơ Hra.

Qua kiểm tra khảo sát, trên địa bàn các làng Mơ Tôn, làng Dờng, làng Pờ Ngãl, làng Bờ - Chư Pâu, làng Mơ Hra - Đáp, xã Kông Long Khong không xảy ra tình trạng thiếu nước phục vụ ăn uống; tình trạng thiếu nước sinh hoạt (tắm, giặt, vệ sinh,...) xảy ra không thường xuyên (xảy ra gay gắt vào năm 2016 và những tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino kéo dài từ 1-2 tháng). Để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn xã, đề nghị UBND xã Kông Long Khong thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của các công trình giếng nước tập thể, có kế hoạch sửa chữa, nạo vét để tăng khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân từ nguồn ngân sách xã.

- Vận động người dân tự bố trí kinh phí của hộ gia đình để đào mới, nạo vét, gia cố các công trình giếng đào, giếng khoan để đảm bảo nước sinh hoạt của hộ. Chia sẻ nguồn nước của hộ với các hộ lân cận.

1.4. Cử tri xã Đông đề nghị UBND huyện khảo sát quy hoạch công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã (khoảng 2.500 ha), hiện nay chỉ có khoảng 200 ha khu vực dọc sông Ba chủ động được nguồn nước tưới.

Về quy hoạch công trình thủy lợi trên địa bàn xã Đông, UBND tỉnh đã có quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 21/11/2007 v/v phê duyệt quy hoạch hệ thống thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Gia Lai; theo đó, xã Đông được quy hoạch 02 công trình thủy lợi: Trạm bơm điện xã Đông với diện tích tưới thiết kế cho 200 ha cây trồng (50 ha lúa nước, 150 ha rau màu), nguồn nước từ sông Ba; công trình đập dâng với diện tích tưới thiết kế cho 50 ha cây trồng (20 ha lúa nước, 30 ha rau màu).

Do đặc điểm địa hình xã Đông không có nguồn nước tự nhiên đủ lớn để thực hiện đầu tư xây dựng công trình thủy lợi phục vụ tưới cho 2.500 ha (trừ sông Ba). Do vậy, để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã trong thời gian đến, UBND huyện đề nghị UBND xã Đông hướng dẫn nhân dân đăng ký đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nhỏ và tưới tiết kiệm nước phục vụ sản xuất theo Nghị quyết số 107/2019/NQ-

HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh “*Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước*” (UBND huyện đã có các văn bản yêu cầu UBND các xã, thị trấn đăng ký về huyện để tổng hợp báo cáo Tỉnh).

1.5. *Cử tri xã Nghĩa An đề nghị UBND huyện có chính sách hỗ trợ thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng của đợt nắng hạn trong vụ Đông Xuân 2019-2020.*

Ủy ban nhân huyện đã có báo cáo và Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 21/4/2020 v/v đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ Đông Xuân 2019-2020 trên địa bàn huyện Kbang gửi UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Sở Tài chính tỉnh đề nghị hỗ trợ theo quy định.

1.6. *Cử tri xã Kon Pne đề nghị sớm triển khai hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất (05 ha cà phê chè) thuộc nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG năm 2020 để đảm bảo tỉ lệ sống vì hiện nay trên địa bàn xã bắt đầu mùa mưa. Đề nghị sửa chữa hệ thống nước tự chảy làng Kon Ktonh, làng Kon Kring để phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân và trường học.*

* *Đối với dự án trồng cây cà phê chè (05 ha):* Dự án đã được Hội đồng thẩm định huyện thẩm định, đang hoàn thiện các thủ tục theo quy định; đề nghị UBND xã Kon Pne thông báo cho các hộ dân chủ động đào hố, xử lý đất theo đúng quy cách, kỹ thuật và triển khai thực hiện trong tháng 7-8/2020.

* *Đối với sửa chữa hệ thống nước tự chảy làng Kon Ktonh, làng Kon Kring:* Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quyết định 1066/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 “*V/v điều chuyển công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung cho xã, thị trấn quản lý, khai thác sử dụng*”; theo đó, 03 công trình nước tự chảy trên địa bàn xã Kon Pne được giao cho UBND xã Kon Pne quản lý, khai thác, sử dụng. Yêu cầu UBND xã Kon Pne chủ động bố trí ngân sách để thực hiện sửa chữa, nâng cấp, xét nghiệm chất lượng nước... theo đúng quy định; trường hợp vượt quá khả năng của xã, báo cáo, đề xuất UBND huyện xem xét, giải quyết.

1.7. *Cử tri xã Sơn Lang đề nghị UBND huyện có kế hoạch đầu tư hệ thống nước sinh hoạt có thu tiền sử dụng nước để đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân.*

Năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện đã đăng ký đầu tư xây dựng mới công trình cấp nước sinh hoạt xã Sơn Lang vào dự án “*Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả*” vay vốn Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2016-2020; công trình có thu tiền sử dụng nước.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh đã thực hiện kiểm tra, đánh giá mức độ đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu của công trình đề xuất với mục tiêu, yêu cầu của chương trình (*đặc biệt là yêu cầu về 60% hộ dân trên toàn địa bàn xã cam kết đầu nối, sử dụng lâu dài và trả tiền sử dụng nước*). Kết quả đánh giá công trình cấp nước xã Sơn Lang chưa đảm bảo yêu cầu, nên không đưa vào danh mục đầu tư giai đoạn 2016-2020.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục đề xuất đầu tư hệ thống nước sinh hoạt có thu tiền sử dụng nước nếu có chương trình, dự án đầu tư phù hợp với địa bàn xã Sơn Lang.

1.8. *Cử tri xã Lor Ku đề nghị đầu tư bê tông hóa mương dẫn nước cánh đồng Tờ Càn với chiều dài 300m.*

Năm 2020 UBND huyện đã phân bổ hết nguồn kinh phí đầu tư. Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ xem xét cụ thể trong năm 2021.

1.9. Cử tri xã Krong đề nghị UBND huyện thanh toán tiền hỗ trợ giải quyết thiếu đất sản xuất của 16 hộ nghèo tại làng Đăk Bok, làng Tơ Lãng theo quyết định số 2085 của Chính phủ.

Thực hiện hỗ trợ thiếu đất sản xuất theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn huyện đã rà soát và được phê duyệt hỗ trợ 122 hộ (trong đó xã Krong có 19 hộ, diện tích thiếu đất là 17,9ha); kinh phí Ngân sách Trung ương hỗ trợ (theo quy định tại điểm a khoản 1, điều 5 Quyết định số 2085/QĐ-TTg). Khi có nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ, UBND huyện sẽ chỉ đạo cấp hỗ trợ cho các hộ dân.

2. Nhóm ý kiến về đường giao thông, quy hoạch; quản lý đô thị:

2.1. Cử tri xã Sơ Pai đề nghị UBND huyện sửa chữa, khắc phục đoạn đường từ Làng Buôn Lười về trung tâm xã để đảm bảo an toàn cho nhân dân khi tham gia giao thông, hiện nay lề đường đã bị xói lở tạo rãnh sâu hai bên lề đường gây khó khăn cho bà con nhân dân khi tham gia giao thông, nhất là khi có xe lớn chạy qua.

Đề nghị UBND xã bố trí, sử dụng nguồn sự nghiệp giao thông để tổ chức khắc phục, sửa chữa những vị trí bị xói lở tạo rãnh sâu hai bên lề đường để đảm bảo việc đi lại cho bà con nhân dân trên địa bàn.

2.2. Cử tri xã Krong đề nghị đề nghị sửa chữa đường liên xã từ xã Krong về xã Đak Rong khoảng 200m đoạn giữa làng Đất Đỏ và Đăk Chơ Cầu hiện nay bị bong tróc (BTXM).

Trong năm 2020, UBND huyện đã bố trí nguồn vốn sửa chữa Nông thôn mới để triển khai thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp tuyến đường liên xã từ xã Krong về Đak Rong (đoạn giữa làng Đất Đỏ và Đăk Chơ Cầu). Đề nghị UBND xã khẩn trương tổ chức thực hiện sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện đi lại trên tuyến đường này.

2.3. Cử tri xã Kông Bờ La đề nghị đầu tư tuyến đường từ làng Klôm - xã Kông Bờ La đi qua khu Cánh đồng mía lớn làng Bờ - Chư Pâu - Kông Long Khong, hiện nay đường đi rất khó khăn.

Tuyến đường từ làng Klôm - xã Kông Bờ La đi qua khu Cánh đồng mía lớn làng Bờ - Chư Pâu - Kông Long Khong hiện tại không nằm trong Quy hoạch Điều chỉnh Nông thôn mới Giai đoạn 2017-2020 và thuộc thẩm quyền UBND xã quản lý. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị UBND xã bổ sung tuyến đường vào đồ án Quy hoạch điều chỉnh Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và bố trí nguồn ngân sách xã để đầu tư xây dựng.

2.4. Cử tri xã Kông Long Khong đề nghị đầu tư tuyến đường từ Kông Krai (khu cánh đồng mía lớn làng Bờ - Chư Pâu - Kông Long Khong) đi đến khu sản xuất Lơ Bi, xã Kông Bờ La.

Tuyến đường trên đã được đầu tư năm 2017 bằng nguồn ngân sách huyện và ngân sách xã tuy nhiên do tuyến đường nội đồng được làm bằng cấp phối xe vận chuyển nông sản nhiều dẫn đến đường nhanh hư hỏng xuống cấp. UBND huyện đề nghị UBND xã Kông Long Khong bố trí nguồn kinh phí để thực hiện sửa chữa.

2.5. Cử tri xã Đak Smar đề nghị sửa chữa lại một số đoạn đường bị hư hỏng từ đường Đông Trường Sơn vào trung tâm xã, hiện nay bị hư hỏng nặng

Đoạn đường từ Suối nước (Quốc lộ Trường Sơn Đông) đến xã Đak Smar là mặt đường láng nhựa do Công ty Thủy điện An Khê- Ka Nát đầu tư xây dựng và bàn giao cho huyện quản lý. Tuyến đường này huyện đã tổ chức sửa chữa nhiều lần, nhưng đường bị hư hỏng nặng nên chưa đảm bảo an toàn giao thông. UBND huyện đưa vào Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã bố trí nguồn

vốn nông thôn mới để đầu tư làm mới đoạn từ Làng Đăk Kmung về Trung tâm xã khoảng 2,0 km. UBND huyện sẽ thực hiện đầu tư làm mới khi sắp xếp bố trí được nguồn vốn.

2.6. Cử tri xã Đông đề nghị đầu tư cầu bê tông xi măng bắc qua sông Ba trên địa bàn xã Đông để phát triển vùng sản xuất trọng điểm Tây sông Ba (>50% diện tích đất nông nghiệp toàn xã), phục vụ vận chuyển hàng hóa nông sản của nhân dân tại khu vực; kết nối khu dân cư thôn 6, cụm công nghiệp huyện và các xã phía Nam với trung tâm xã Đông

Hiện tại trên tuyến đường này đã có 01 cầu treo (cầu treo xã Đông) bắc qua Sông ba đảm bảo việc đi lại cho bà con nhân dân vào vùng sản xuất trọng điểm Tây sông Ba. Việc xây dựng Cầu Bê tông xi măng cần nhiều kinh phí (khoảng hơn 40 tỷ đồng), huyện không có khả năng cân đối vốn để đầu tư. Đề nghị UBND xã hàng năm có kế hoạch bảo dưỡng cầu treo để đảm bảo đi lại cho nhân dân.

2.7. Cử tri xã Nghĩa An đề nghị cấm biển báo tải trọng đoạn đường Tỉnh lộ 669 đến Trường THCS Lê Hồng Phong.

Tuyến đường giao thông đoạn từ Tỉnh lộ 669 đến cầu Đăk Hlơ thuộc thẩm quyền UBND xã quản lý. UBND huyện đề nghị UBND xã Nghĩa An bố trí nguồn kinh phí tổ chức cấm biển báo tải trọng các tuyến đường do xã quản lý theo quy định.

2.8. Cử tri xã Đăk Hlơ đề nghị UBND huyện đầu tư tuyến đường từ Thôn 3 đi làng Bờ Ngăn, xã Kông Long Khong; đường từ đường liên huyện đi làng Tân Lập (cũ) qua đường tránh ngập. Đầu tư các tuyến đường dân sinh: từ Thôn 3 (đoạn nhà ông Lâm, nhà Ông Can) đi đường liên huyện. Đề nghị lắp đặt đèn báo giảm tốc, gờ giảm tốc tại ngã tư nhà Tâm Hiền và ngã ba chợ xã Đăk Hlơ.

- Tuyến đường liên xã từ Thôn 3 xã Đăk Hlơ đi làng Bờ Ngăn, xã Kông Long Khong dài 6km hiện tại UBND huyện đã đề xuất UBND Tỉnh bổ sung nguồn vốn để đầu tư tuyến đường để huyện hoàn thành Nông thôn mới năm 2020.

- Đường từ đường liên huyện đi làng Tân Lập (cũ) qua đường tránh ngập, các tuyến đường dân sinh từ Thôn 3 (đoạn nhà ông Lâm, nhà Ông Can) đi đường liên huyện: Các tuyến đường này thuộc thẩm quyền UBND xã quản lý. UBND huyện đề nghị UBND xã Đăk Hlơ trên cơ sở nguồn xi măng được hỗ trợ sắp tới (trong tổng số 2.000 tấn đã đăng ký với Công ty Xi măng Hà Tiên 1), bố trí nguồn ngân sách xã và huy động nguồn lực tại địa phương để đầu tư cứng hóa các tuyến đường nội thôn, làng.

- Về lắp đặt đèn báo hiệu, gờ giảm tốc tại ngã tư nhà Tâm Hiền và ngã ba chợ xã Đăk Hlơ: Tuyến đường này là đường liên huyện do Sở Giao thông vận tải quản lý UBND huyện sẽ đề xuất Sở GTVT nội dung kiến nghị của cử tri.

2.9. Cử tri xã Tơ Tung đề nghị nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Ngã ba trung tâm xã đi làng STor, hiện nay tuyến đường này hẹp, dễ gây tai nạn giao thông.

Đoạn đường này có chiều dài 4km, mặt bê tông xi măng rộng 3m, nền đường rộng 5m hiện tại vẫn đảm bảo cho các phương tiện lưu thông, đề nghị UBND xã quản lý hành lang an toàn giao thông.

2.10. Cử tri xã Lơ Ku đề nghị khảo sát, đầu tư xây dựng ngầm tràn qua suối (đoạn chân Dốc Kỳ niệm) để nhân dân đi lại và vận chuyển nông sản (có 13 hộ đang sản xuất với diện tích 100ha).

Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri xã Lơ Ku, giao phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND huyện hướng xử lý.

2.11. *Cử tri xã Sơn Lang đề nghị thông báo cho người dân biết về việc đình chỉ hoạt động của cửa hàng xăng dầu Thành Chương tại xã Sơn Lang; đồng thời, tăng cường kiểm tra chất lượng xăng dầu tại cửa hàng Thành Chương để người dân yên tâm sử dụng, sản xuất sau khi cho phép hoạt động.*

Hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đều thành lập Đoàn liên ngành để kiểm tra về tình hình hoạt động và chất lượng xăng, dầu tại các cửa hàng xăng, dầu trên địa bàn huyện. Qua các đợt kiểm tra chưa phát hiện các cửa hàng bán xăng, dầu không đảm bảo chất lượng.

Đối với cửa hàng xăng dầu Thành Chương tại xã Sơn Lang: Ngày 21/12/2018 cửa hàng xăng dầu Đình Chương xã Sơn Lang bị phạt hành chính và tạm đình chỉ hoạt động 02 tháng từ 21/12/2018 đến ngày 21/2/2019 vì hành vi sử dụng phương tiện đo không đạt yêu cầu quy định về kỹ thuật đo lường. Sau thời gian tạm đình chỉ hoạt động đến nay cửa hàng vẫn hoạt động bình thường.

2.12. Cử tri thị trấn Kbang đề nghị:

- *Đầu tư nâng cấp mặt đường và làm mương thoát nước hoặc đổ đất cấp lề hai bên đường Lê Văn Tám nối dài (từ cầu Lê Văn Tám đến Nghĩa địa Thị trấn) hiện nay xe chở quặng thường xuyên chở quá tải nên hiện đã xuống cấp nghiêm trọng: UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện tiến hành kiểm tra hiện trạng, lập dự toán sửa chữa năm 2021. Đồng thời chỉ đạo Công An huyện sử dụng cân tải trọng xách tay thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý xe quá tải trọng lưu thông trên tuyến đường này.*

- *Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ công trường Tiểu học Lý Tự Trọng đến Trung tâm Y tế Dự phòng, hiện nay đã hư hỏng hoàn toàn gây khó khăn cho người tham gia giao thông: UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện tiến hành kiểm tra hiện trạng và tham mưu UBND huyện bố trí nguồn vốn sửa chữa các tuyến đường giao thông trên địa bàn thị trấn trong năm 2021.*

- *Sớm xử lý tình trạng ngập lụt cục bộ tại đường Quang Trung đoạn Công viên văn hóa huyện; nạo vét mương thoát nước dọc đường Lê Văn Tám trên địa bàn TDP 5; khắc phục nắp mương tiêu thủy bị sập tại khu vực TDP9 (Trước quán Bida Thái Cao): Hệ thống thoát nước dọc đoạn đường Quang Trung và đầu đường Giải phóng (đoạn trước Siêu Thị) hiện đã bị bồi lấp và thiếu các cửa thu nước do đó đoạn đường này thường xuyên bị ngập cục bộ khi có mưa làm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện tiến hành kiểm tra hiện trạng, bổ sung cửa thu nước để xử lý tình trạng ngập lụt cục bộ tại đường Quang Trung đoạn Công viên văn hóa huyện và khắc phục nắp mương tiêu thủy bị sập tại khu vực TDP9 (Trước quán Bida Thái Cao). Hồ sơ đang được các cơ quan chuyên môn huyện thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện trong năm 2020.*

- *Nạo vét mương thoát nước dọc đường Lê Văn Tám trên địa bàn TDP 5: UBND huyện đã giao ban Quản lý Hạ tầng giao thông đô thị phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống mương thoát nước trên địa bàn thị trấn và tổ chức nạo vét mương thoát nước để đảm bảo việc thoát nước trong thời gian tới.*

- *Xử lý dòng chảy tại ngã 5 đường tránh Tây (Giữa đường Lý Thái Tổ - Đường Tránh Tây - Đường Y Wừu) để tránh ngập lụt trong mùa mưa và nước chảy vào nhà dân; làm mương thoát nước đường Lý Tự Trọng, Lý Thái Tổ: UBND huyện đã giao ban Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống mương thoát nước trên địa bàn thị trấn. UBND huyện sẽ cân đối nguồn vốn để đầu tư,*

hoàn thiện hệ thống mương thoát nước trên các tuyến đường nội thị thị trấn trong các năm tiếp theo.

- *Lắp đặt biển báo giao thông hoặc gờ giảm tốc tại các Ngã tư đường Tránh Đông - đường Lê Văn Tám, đường Tránh Đông - đường Cù Chính Lan*: UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Công an huyện, Ban ATGT huyện tiến hành rà soát các biển báo giao thông, biển báo tải trọng, điểm đen tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. Ban ATGT huyện đang tiến hành lập hồ sơ chuẩn bị tổ chức cắm biển báo tại các vị trí này.

- *Di dời trụ đường dây điện thoại vào hẻm 67 Lê Lợi (TDP7) phía đường Quang Trung, hiện nay trụ điện này nằm giữa đầu đường hẻm 67 gây cản trở giao thông*: Ghi nhận ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra đề xuất khắc phục, sửa chữa.

- *Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các xe chở đá, quặng quá trọng tải trên tuyến đường YWừu (đoạn qua TDP12), đường Lê Văn Tám nối dài (đoạn từ cầu Lê Văn Tám đến Nghĩa địa thị trấn)*: UBND huyện đã chỉ đạo Công An huyện sử dụng cân tải trọng xách tay thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý xe quá tải trọng lưu thông trên các tuyến đường trên địa bàn huyện.

- *Đề nghị bố trí khu chợ trời tại chợ Kbang để nhân dân có chỗ bán các mặt hàng do gia đình tự sản xuất để tránh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường Hai Bà Trưng*: Hiện nay trong khu vực chợ Kbang vẫn còn khoảng 40 lô, sạp để bố trí cho các hộ dân bán các mặt hàng do gia đình tự sản xuất. UBND huyện đề nghị UBND thị trấn Kbang thông báo cho nhân dân biết và hướng dẫn cho các hộ dân liên hệ Ban quản lý chợ Kbang để đăng ký bán trong khu vực chợ.

- *Đề nghị thực hiện chôn cất theo quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân, hiện nay, một số hộ dân xây mộ cho người quá cố chiếm một diện tích quá rộng hoặc cao hơn quy định làm ảnh hưởng đến không gian quy hoạch chung của Nghĩa trang*: Đối với những trường hợp xây mộ cho người quá cố chôn cất vĩnh viễn đều thực hiện theo đúng quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân. Riêng một số trường hợp thực hiện việc sang cát (Bốc mộ lại) được quy hoạch khu riêng nên một số hộ dân có xây dựng rộng hoặc cao hơn so với quy định. UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý Hạ tầng Giao thông - Đô thị huyện chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và hướng dẫn để các hộ dân thực hiện theo đúng quy định.

- *Đề nghị kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế kịp thời các bóng đèn chiếu sáng bị hư hỏng trên tất cả các tuyến đường nội thị, tránh để quá lâu; đầu tư lắp đặt mới hệ thống điện chiếu sáng tại đường YWừu đoạn từ Nhà Văn hóa TDP12 đến Nhà máy Thủy điện An Khê - Ka Nak*: Việc kiểm tra, sửa chữa và thay thế các bóng đèn chiếu sáng bị hư hỏng trên các tuyến đường nội thị đã được Ban quản lý Hạ tầng - Giao thông và Đô thị huyện thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, việc sửa chữa và thay thế các bóng đèn chiếu sáng phải được thực hiện tập trung vì điều kiện máy móc, nhân lực nhưng không để quá 20 ngày. Đến nay, đã cơ bản sửa chữa và thay thế xong các bóng đèn chiếu sáng công cộng bị hư hỏng.

- *Đề nghị đầu tư lắp đặt mới hệ thống điện chiếu sáng tại đường YWừu đoạn từ Nhà Văn hóa TDP12 đến Nhà máy Thủy điện An Khê - Ka Nak*: UBND huyện ghi nhận kiến nghị cử tri, sẽ chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng khảo sát, đề xuất UBND huyện.

- *Đề nghị quản lý tốt vệ sinh môi trường khu Du lịch Thác hang Dơi để không ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt tự chảy của Làng Chré, Làng Chiêng; đề nghị chặt hạ hoặc cắt tỉa một số cây xanh (02 cây trên vỉa hè, 01 cây trong khuôn viên Trung tâm Y tế huyện) khu vực nhà anh Quang- Hiền, TDP7*: Hiện nay, khu du lịch Thác Hang Dơi do UBND xã Đak Smar quản lý, tại khu vực này có 01 hộ dân làng Chré - thị trấn Kbang tổ

chức thực hiện trông giữ xe cho khách du lịch và thu gom rác thải. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, việc giữ gìn vệ sinh tại khu vực này vẫn chưa đảm bảo. UBND huyện chỉ đạo UBND xã Đak Smar đặt Biển báo cấm đổ rác và đặt thêm một số thùng rác tại khu vực Thác; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở khách du lịch giữ gìn vệ sinh khi vui chơi tại khu vực này.

- Đề nghị chặt hạ hoặc cắt tỉa một số cây xanh (02 cây trên vỉa hè, 01 cây trong khuôn viên Trung tâm Y tế huyện) khu vực nhà anh Quang- Hiền, TDP 7: Các cây xanh ở khu vực trên đường Lê Lợi (gần Trung tâm Y tế huyện) và trong khuôn viên Trung tâm Y tế huyện là do các hộ dân và Trung tâm y tế huyện tự trồng. Qua kiến nghị của cử tri, UBND huyện yêu cầu Trung tâm Y tế huyện tổ chức cắt tỉa các cây xanh trong khuôn viên của Trung tâm y tế; đối với cây xanh các hộ dân tự trồng trên vỉa hè tuyến đường Lê Lợi ảnh hưởng đến trong hành lang an toàn giao thông tuyến đường: Giao BQL hạ tầng giao thông đô thị phối hợp với UBND thị trấn Kbang, lãnh đạo TDP 07 hướng dẫn các hộ dân tổ chức cắt tỉa cây xanh để đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

3. Nhóm ý kiến về đất đai, Ngân sách nhà nước, Ngân hàng:

3.1. Cử tri thị trấn Kbang đề nghị:

- Sớm thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ dân thị trấn Kbang có đất sản xuất tại xã Lơ Ku (đã đăng ký và hoàn thành các thủ tục kê khai, đo đạc từ 2017, 2018 song đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất):

Năm 2017, 2018 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính diện tích đất nông nghiệp của một số hộ dân cư trú tại thị trấn Kbang (101 hồ sơ) có đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Lơ Ku; đã đo đạc xong và phối hợp UBND xã Lơ Ku hướng dẫn các hộ dân hoàn thiện hồ sơ. Toàn bộ diện tích đất các hộ dân đang sản xuất thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lơ Ku, tại thời điểm này UBND tỉnh chưa có Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lơ Ku giao về cho địa phương quản lý, nên chưa có căn cứ pháp lý để trình cấp có thẩm quyền cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ dân.

Đến nay UBND tỉnh đã có Quyết định thu hồi đất của 06 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp và giao về địa phương quản lý (trong đó có Công ty TNHH MTV LN Lơ Ku). Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng phương án quản lý, sử dụng diện tích đất này, lấy ý kiến công khai về phương án, trên cơ sở đó xem xét giải quyết cấp GCN QSD đất cho các hộ dân được hay không được. Đề nghị hộ dân có nhu cầu liên hệ UBND xã Lơ Ku để được xem xét cụ thể.

- Đề nghị giải quyết dứt điểm việc thu hồi đất tại Tổ dân phố 6, thị trấn Kbang đang bị hộ gia đình lấn chiếm:

Việc tranh chấp đất đai giữa bà Lê Thị Quỳnh với cộng đồng dân cư TDP 6, thị trấn Kbang đã được Chủ tịch UBND huyện giải quyết và đã được Tòa án nhân dân các cấp giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục luật định, từ sơ thẩm, phúc thẩm đến giám đốc thẩm đều công nhận Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình với cộng đồng dân cư TDP 6, thị trấn Kbang của Chủ tịch UBND huyện là đúng pháp luật. Để giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai, UBND huyện đã tổ chức đối thoại với hộ gia đình bà Lê Thị Quỳnh và đã hộ gia đình đã thống nhất bàn giao diện tích đất cho cộng đồng dân cư TDP 6. Tuy nhiên hộ gia đình tiếp tục kháng cáo lên TAND tối cao và VKSND tối cao để đề nghị xem xét lại bản án, nếu đến ngày 30/6/2021 mà không có kháng nghị của TAND tối cao và VKSND tối cao thì hộ gia đình tự giải tỏa cây trồng trên đất hoặc hiến cây trồng trên đất cho cộng đồng

dân cư TDP 06, thị trấn Kbang quản lý và không còn quyền và nghĩa vụ liên quan đến thửa đất tranh chấp.

3.2. *Cử tri xã Krong, xã Kông Bờ La đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện việc đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trong thời gian 05 ngày làm việc, hiện nay thời gian thực hiện là 20 ngày gây khó khăn cho người dân khi có nhu cầu vay vốn:*

Thực hiện Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Gia Lai V/v công bố danh mục thủ tục hành chính quy định thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đã cấp là không quá 20 ngày làm việc. Thời gian quy định trên là phù hợp để Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn xác định được nguyên nhân sai sót, kiểm tra hồ sơ gốc, xác minh thực địa để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền đính chính sai sót. Tuy nhiên, đối với những trường hợp người dân làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng, UBND huyện sẽ chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện thực hiện thủ tục sớm nhất cho người dân.

3.3. *Cử tri xã Kon Pne đề nghị xây dựng tường rào nhà rông văn hóa làng Kon Hleng.*

Đề nghị UBND xã Kon Pne sử dụng nguồn kết dư ngân sách xã năm 2019 và vận động các nguồn kinh phí hợp pháp để đầu tư xây dựng, trường hợp thiếu kinh phí báo cáo đề xuất UBND huyện để xem xét giải quyết.

3.4. *Cử tri xã Krong đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục triển khai chương trình cho vay vốn cho học sinh, sinh viên, hiện nay người dân có nhu cầu vay vốn nhưng không được giải quyết:*

Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vẫn đang triển khai chương trình cho vay vốn học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về tín dụng học sinh, sinh viên. Đề nghị UBND xã Krong phổ biến cho người dân biết, trường hợp hộ dân nào có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn thì liên hệ Tổ Tiết kiệm và Vay vốn trên địa bàn để được hướng dẫn làm thủ tục vay vốn.

3.5. *Cử tri xã Kông Long Khong, xã Đông đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện việc giãn nợ, khoan nợ, giảm lãi suất vay cho hộ gia đình, cá nhân vay vốn để sản xuất, chăn nuôi bị ảnh hưởng dịch covid-19 và nắng hạn kéo dài.*

Những hộ gia đình, cá nhân vay vốn để sản xuất, chăn nuôi bị ảnh hưởng do dịch covid-19 và nắng hạn kéo dài, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đang phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, UBND các xã, thị trấn và Tổ trưởng các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn rà soát những trường hợp đủ điều kiện để thực hiện việc khoan nợ theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 27/01/2011 của HĐQT Ngân hàng CSXH. Đề nghị UBND xã Kông Long Khong, xã Đông phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai thực hiện.

Riêng đối với kiến nghị đề nghị giảm lãi suất cho vay, UBND huyện đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện báo cáo Ngân hàng cấp trên để xem xét.

3.6. *Cử tri xã Nghĩa An, xã Đông đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện thực hiện việc giãn nợ, khoan nợ, giảm lãi suất vay cho hộ gia đình, cá nhân vay vốn để sản xuất, chăn nuôi bị ảnh hưởng dịch covid-19 và nắng hạn kéo dài.*

Đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam và Quyết định số 535/QĐ-NHNo-TD ngày 25/3/2020 của Tổng Giám đốc Agribank, theo đó, khách hàng bị

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ; không quy định việc khoan nợ.

Đối với khách hàng bị ảnh hưởng do năng hạn kéo dài: Thực hiện Điều 9, Điều 10 tại Quyết định 515/QĐ-HĐTV-HSX ngày 31/7/2015 của Hội đồng thành viên Agribank về thực hiện quy chế cấp tín dụng phục vụ chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, theo đó, khách hàng bị năng hạn kéo dài làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập dẫn đến không có khả năng trả nợ đúng hạn thì được ngân hàng xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, được khoan nợ.

Đề nghị UBND xã Đông, Nghĩa An phổ biến đến người dân được biết và liên hệ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện để được hướng dẫn thủ tục.

3.7. Cử tri xã Sơn Lang đề nghị Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang quán triệt cho cán bộ tín dụng về việc yêu cầu người vay phải mua bảo hiểm tiền vay khi vay vốn ngân hàng; trong trường không mua bảo hiểm thì cán bộ ngân hàng không làm thủ tục hoặc gây khó khăn cho người dân trong quá trình làm thủ tục vay vốn.

Khi khách hàng có nhu cầu vay vốn và đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn của ngân hàng thì cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang sẽ tiến hành lập hồ sơ và giải ngân cho khách hàng theo quy định. Việc mua sản phẩm bảo hiểm tiền vay là tự nguyện, không liên quan đến quá trình làm thủ tục vay vốn của khách hàng. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho người vay, trước khi giải ngân nguồn vốn, cán bộ tín dụng sẽ tư vấn để khách hàng tham gia nhằm đảm bảo khả năng hoàn trả vốn vay trong trường hợp khách hàng gặp rủi ro. Trường hợp, cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp gây khó khăn trong quá trình làm thủ tục vay vốn do không tham gia bảo hiểm tiền vay, người dân liên hệ, báo cáo trực tiếp với Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện để được giải quyết. UBND huyện đề nghị Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang thường xuyên quán triệt, nhắc nhở đến cán bộ, nhân viên ngân hàng về tinh thần, thái độ phục vụ khách hàng.

3.8. Cử tri xã Sơ Pai đề nghị kiểm tra và có hướng giải quyết việc Công ty Liên Việt Mắc ca Việt Nam sử dụng máy đào mở rộng và chặn lòng suối chính để tích nước tưới cho cây trồng của dự án trồng cây Mắc ca, cây Chuối tại khu vực Trại bò thuộc xã Sơ Pai. Do đó không còn nguồn nước chảy xuống khu vực hạ lưu, trong mùa năng hạn vừa qua làm ảnh hưởng đến nguồn nước tưới cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp của bà con nhân dân trên địa bàn: Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Sơ Pai chủ trì, mời các cơ quan, đơn vị có liên quan của huyện kiểm tra, có hướng xử lý giải quyết cụ thể.

II. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội:

1/ Cử tri xã Kông Bờ La đề nghị Trung tâm Y tế huyện xem xét việc xe cấp cứu của bệnh viện lấy tiền cước cao hơn với xe taxi bên ngoài:

Xe cấp cứu 115 là xe của Doanh nghiệp tư nhân phục vụ tại Bệnh viện đa khoa huyện nên giá cước vận chuyển do doanh nghiệp và người dân tự thỏa thuận. Bên cạnh đó, xe cấp cứu 115 là xe chuyên dụng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế (máy thở Oxy, máy hút đờm, bóp bóng Ambu...), phương tiện và thuốc cấp cứu bệnh nhân trên đường vận chuyển nên giá cước sẽ cao hơn xe taxi thông thường. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của người dân, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện thường xuyên giám sát, nhắc nhở doanh nghiệp niêm yết giá cước vận chuyển đảm bảo phù hợp.

2/ Cử tri xã Sơ Pai đề nghị sớm sửa chữa 02 phòng học của Điểm trường Tiểu học và THCS Sơ Pai tại Làng Buôn Lưới để đảm bảo cho dạy và học năm học 2019-2020.

Hai (02) phòng học của Điểm trường Tiểu học và THCS Sơ Pai tại Làng Buôn Lưới

bị hư hỏng phần trần ván ép và tấm nhựa, tường quét vôi sử dụng lâu năm bị bong tróc, việc sửa chữa là cần thiết. Tuy nhiên, năm 2020, nguồn kinh phí tăng cường cơ sở vật chất của ngành giáo dục đã được phân khai và ưu tiên đầu tư, sửa chữa các trường học nằm trong lộ trình công nhận trường chuẩn quốc gia để đảm bảo tiêu chí số 5 về cơ sở vật chất của xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Kiến nghị của cử tri xã Sơ Pai, UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo trường Tiểu học và THCS Sơ Pai lập dự toán, đề nghị đưa vào sửa chữa trong năm 2021.

III. Lĩnh vực Nội chính:

1. Cử tri xã Nghĩa An đề nghị Công an huyện kiểm tra việc xử phạt vi phạm giao thông nhưng biên lai xử phạt lại ghi tên người khác và không được cung cấp biên lai mà vẫn nộp phạt 1.000.000 đồng.

UBND huyện đã chỉ đạo lãnh đạo Công an huyện kiểm tra, xác minh nội dung cử tri kiến nghị. Qua kiểm tra, xác minh và làm việc trực tiếp với người bị phạt và gia đình của người bị phạt thì gia đình đồng ý việc xử phạt vi phạm hành chính về giao thông của cán bộ Cảnh sát giao thông huyện.

Qua kiến nghị của cử tri, UBND huyện yêu cầu Công an huyện rút kinh nghiệm và trong thời gian tới làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình công tác và các quy định của ngành Công an trong thi hành nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm theo quy định.

2. Cử tri xã Đông đề nghị UBND huyện chỉ đạo làm rõ kết quả giải quyết hồ sơ cho đối tượng theo Quyết định 49/QĐ-TTg, hiện nay xã Đông còn 17 hồ sơ chậm giải quyết, trong đó có hồ sơ bà Đặng Thị Tập, thôn 2 (thôn 4 cũ) đã kéo dài đến nay là 4 năm.

Qua kiểm tra và báo cáo của Cơ quan Quân sự huyện, lý do hồ sơ chậm được giải quyết là do các nguyên nhân: Đối tượng kê khai thiếu sót không nhớ rõ thời gian đi, về; người cùng đi, về không đồng nhất; thời gian mỗi đợt quá dài 1,5-2 năm; nhiệm vụ không phù hợp theo Quyết định 49; đối tượng không nhớ cấp huy động, quản lý tập trung; hồ sơ nhờ người viết giúp nhưng không ký, không điểm chỉ; năm sinh, tên gọi giữa hồ sơ kê khai và hộ khẩu, chứng minh không trùng khớp; quá trình xác lập cấp xã thẩm định chưa chặt chẽ khi thẩm định hồ sơ Ban CHQS huyện trả về điều chỉnh xác minh bổ sung. Quá trình xác lập hồ sơ gặp khó khăn do không có hồ sơ gốc, địa bàn, thời gian từng đợt chờ ý kiến chỉ đạo, kết luận của cấp trên nên chậm.

Riêng đối với hồ sơ của bà Đặng Thị Tập: Do hồ sơ tại xã thực hiện chưa đúng với quy trình, hồ sơ xác lập kê khai tại nơi cư trú chưa có biên bản xét duyệt, công văn xác nhận của Hội đồng chính sách xã nơi quê quán trước khi thực hiện nhiệm vụ... Do đó phải hoàn thiện lại hồ sơ.

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban CHQS huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các chế độ, chính sách cho các đối tượng đảm bảo kịp thời. Hiện nay, Ban CHQS huyện đã lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định (*cấp quân khu*).

IV. Đối với các nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến Điện lực Kbang:
Trong các kỳ họp trước, trên cơ sở nội dung báo cáo của Điện lực Kbang, UBND huyện đã có văn bản trả lời, tuy nhiên cử tri tiếp tục có nhiều ý kiến. Để trả lời cụ thể ý kiến cử tri tại kỳ họp này, UBND huyện đã có văn bản số 657/UBND-TH ngày 24/6/2020, đề nghị Điện lực Kbang trực tiếp trả lời cụ thể tại kỳ họp.

Ủy ban nhân dân huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười một - HĐND huyện, khóa VII (nhiệm kỳ 2016-2021). Đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện thông báo cho cử tri nắm được; đồng thời theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện đối với những nội dung đã được UBND huyện ghi nhận tại kỳ họp này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện Kbang;
- TT Huyện ủy (báo cáo);
- TT UBND huyện;
- Ban TT UBMTTQ VN huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- TT HĐND và UBND các xã, TT;
- Lưu VT, VP, các CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH



Võ Văn Phán